



### ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ และสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว มีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย และสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จำนวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๓ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสมหมาย ล้อศิริรัตน์	นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.	นายสุรพล สิริปยานนท์	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุข อำเภอชรบารมี
๓.	นายประจักษ์ เพ็ญโพธิ์	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	จังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังทรายพูน

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทับท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธีระพงษ์ แก้วภมร)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง  
 นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ และ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ  
 ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
 ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ	
๑	นางสมหมาย ล้อศิริรัตน์	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร</u> <u>กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล</u> นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	๑๐๒๘๘๘	<u>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร</u> <u>กลุ่มงานบริการทรัพยากรบุคคล</u> นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ	๑๐๒๗๘๕	เลื่อนระดับ  ๘๐%	
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	เรื่อง " ความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร "					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	เรื่อง " การจัดทำระบบวันลา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร สสจ.พิจิตร "					
๒	นายสุรพล สิริเปยานนท์	<u>จังหวัดพิจิตร</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม</u> นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๑๐๓๗๒๕	<u>จังหวัดพิจิตร</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน</u> สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๑๐๓๗๘๗	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%	
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	" การพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเขตอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร "					
๓	นายประจักษ์ เพ็ญโพธิ์	<u>จังหวัดพิจิตร</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม</u> นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	๑๐๓๗๐๖	<u>จังหวัดพิจิตร</u> <u>สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน</u> สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๘๙๘๔๘	เลื่อนระดับ  ๑๐๐%	
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ					
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	" การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดการสุขภาพประชาชน ในเขตอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร "					